



Chương trình Group Adult Foster Care (GAFC) là gì?

Group Adult Foster Care (GAFC) là chương trình được bảo trợ bởi các công ty bảo hiểm cho những dịch vụ chăm sóc cá nhân tại nhà riêng đối với những người hội đủ điều kiện.

Mục đích của chương trình là để trợ giúp quý vị đáp ứng những nhu cầu cuộc sống hàng ngày tại nhà riêng của quý vị để được sống độc lập và an toàn trong môi trường lành mạnh càng lâu càng tốt nhằm duy trì phẩm cách của mình.

Nếu hội đủ điều kiện, tôi sẽ được những dịch vụ gì?

Nếu được chấp nhận vào chương trình, quý vị sẽ hưởng quyền lợi sau đây:

✓ Có Y tá sẽ theo dõi tình trạng sức khoẻ và sẵn sàng để hướng dẫn và trả lời những lo âu về sức khoẻ

✓ Có người công tác xã hội sẽ sẵn sàng để hướng dẫn và trợ giúp về thu tục, giấy tờ, hoặc những dịch vụ ngoài cộng đồng

✓ Có nhân viên chuyên nghiệp Home Health Aide sẽ đến tận tư gia để chăm sóc và trợ giúp quý vị với các công việc sau đây:

❖ Các sinh hoạt hàng ngày như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, chuẩn bị bữa ăn, quản lý tài chính, chỉ dẫn sử dụng thuốc, sử dụng điện thoại, mua sắm, đi khám bệnh, hoặc phương tiện đi lại (IADLs)

❖ Các hoạt động cá nhân như thay quần áo, ăn uống, đi vệ sinh và những nhu cầu cần thiết như di chuyển, đi lại, vệ sinh cá nhân, và tắm rửa (ADLs)



Điều kiện tham gia?

Để hội đủ điều kiện cho chương trình, quý vị phải:

- 22 tuổi trở lên
- Sống tại tiểu bang Massachusetts
- Có bảo hiểm MassHealth Standard, Network, Tufts, Neighborhood, CommonHealth, Commonwealth Care Alliance, Fallon SCO, BMC HealthNet, hoặc Senior Whole Health SCO, Tufts SCO
- Bệnh tật, khuyết tật, hoặc bệnh tâm thần, hoặc mất trí nhớ do tuổi già đòi hỏi sự giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở, hoặc giúp đỡ hàng ngày với ít nhất một trong các hoạt động sau đây: Di chuyển, đi lại, thay quần áo, đi tiêu, đi tiểu, tắm rửa, hay ăn uống (ADLs)
- Được Chấp thuận bởi bác sĩ và được thẩm định, chấp nhận bởi bảo hiểm của quý vị



Tôi có phải trả tiền cho dịch vụ này không?

Quý vị sẽ không phải trả một lệ phí nào cả nếu hội đủ điều kiện. Công ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị sẽ trả toàn bộ chi phí cho dịch vụ.

Làm thế nào để xin vào chương trình?

Mỗi bảo hiểm đòi hỏi điều kiện khác nhau. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Quality Care là ai?

Sơ lược về chúng tôi:

Trước đây được biết đến qua tên AlphaCare Home Health Agency. Công ty do người Việt làm chủ, quản lý, và điều hành tại vùng Massachusetts. Chúng tôi đã và đang cung cấp những dịch vụ trong cộng đồng như chăm sóc cá nhân, công việc nội trợ, đồng hành đi bác sĩ hay khám bệnh với quý thân chủ, và các dịch vụ khác trong nhiều năm qua.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý thân chủ ở các khu vực Brockton, Quincy, Randolph, Jamaica Plain, Dorchester, Boston, Roxbury, Peabody, Lynn, Salem, Stoneham, Everett, Chelsea, Woburn, Methuen, Lawrence, Andover, Lowell, Tewksbury, Chelmsford, Dracut, Shrewsbury, và Worcester.

Nhân viên được huấn luyện nói tiếng Việt sẵn sàng để trả lời mọi thắc mắc.

Boston và các vùng phụ cận:

Ngô Đắc Hòa, CM: 617-291-3593

Worcester và các vùng phụ cận:

Tracy Nguyễn, CM: 508-414-7564

Vietnamese manager
NHAT KIEU: 617-820-2057

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN TẠI NHÀ RIÊNG CỦA QUÝ VỊ

CHƯƠNG TRÌNH GROUP ADULT FOSTER CARE (GAFC)



QUALITY CARE, INC.

500 WEST CUMMINGS PARK,
SUITE 5900

WOBURN, MA 01801

PHONE: (617) 326-8997

FAX: (857) 488-4002